

3) Có cơ quan nhận được thông tư của Ủy ban Hành chính tỉnh, không thi hành đúng thể thức giấy giới thiệu, và còn thanh toán viện phí chậm trễ.

Qua các tình trạng trên, Bộ đề nghị Ủy ban nhắc nhở các cấp thi hành như sau :

1) Chủ trương thu viện phí theo thực chi rất thiết thực đến quyền lợi của nhân dân, cần được phổ biến sâu rộng trong các cấp có trách nhiệm và trong nhân dân. Nhân dân có hiểu biết, lúc muốn đi bệnh viện mới biết mà xin giấy giới thiệu đúng đắn. Các Ủy ban Hành chính xã cần thấy trách nhiệm của mình đối với ngân sách quốc gia, cấp phụ trách cần có tổ chức kiểm tra và hướng dẫn thường xuyên đối với các cấp chấp hành.

2) Các cơ quan, các ngành cần thấy rõ nhiệm vụ của mình trong việc chấp hành chủ trương, góp phần xây dựng chính sách, tránh cục bộ, qua loa làm trở ngại cho việc tiến hành công tác của các bệnh viện, cụ thể cần chấp hành đúng thể thức giới thiệu bệnh nhân và thanh toán viện phí kịp thời. Cơ quan y tế tài chính cần phối hợp chặt chẽ với nhau để giải quyết việc thu viện phí đúng theo tinh thần thông tư liên bộ số 49 ngày 14-11-1957.

Hà nội, ngày 8 tháng 5 năm 1958

T.L. Bộ trưởng Bộ Y tế

Giám đốc Vụ chữa bệnh

B.S. NGUYỄN VĂN TÍN

**THÔNG TƯ số 542 — YT/TT ngày 29-5-1958 về việc tuyển sinh y tá, dược tá, nữ hộ sinh lâu năm đi học bổ túc lên y sĩ, dược sĩ trung cấp.**

Kính gửi: Ủy ban Hành chính các khu, tỉnh, thành phố Hà nội, Hải phòng, các Khu, Sở, Ty Y tế các cơ quan, đơn vị trực thuộc và kể cận Bộ.

Để thực hiện kế hoạch của Nhà nước năm 1958 và chủ trương đào tạo cán bộ chuyên môn đã công tác lâu năm trong ngành. Bộ Y tế chủ trương sẽ lấy một số y tá, dược tá, nữ hộ sinh có thành tích công tác trong kháng chiến để đào tạo lên y, dược sĩ trung cấp. Lớp học khai giảng vào đầu tháng 9 năm 1958.

Số lượng học sinh :

Y tá, nữ hộ sinh : 200 người

Dược tá : 30 người

Thời gian học :

## I. — ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

### A — HƯỚNG TUYỂN SINH :

Là y tá, dược tá, nữ hộ sinh công tác trong kháng chiến lâu năm của ngành Dân y, có nhiều thành tích công tác. (Đối với anh chị em bên Quân y Bộ không tuyển sinh đi học khóa này: vì bên Quân y đã có hệ thống đào tạo và bổ túc riêng).

### B — TIÊU CHUẨN TUYỂN SINH :

1) Công tác phải tích cực đều, có tinh thần trách nhiệm trong công tác, tư cách đạo đức tốt. Trong quá trình công tác ý thức tổ chức và kỷ luật, lập trường tư tưởng phải biểu hiện tốt không phạm phải những sai lầm khuyết điểm nghiêm trọng.

2) Phải là y tá, dược tá, nữ hộ sinh tốt nghiệp chính thức từ năm 1950 trở về trước và liên tục công tác trong biên chế của Nhà nước từ ngày tốt nghiệp đến nay.

3) Trình độ văn hóa: Phải học hết chương trình lớp 5 phổ thông hoặc các lớp bổ túc văn hóa cho cán bộ buổi tối (có chứng nhận của lớp học).

4) Tuổi cao nhất là 40 tuổi.

5) Sức khỏe: phải có đầy đủ sức khỏe để theo học, không mắc những bệnh kinh niên, truyền nhiễm: lao, phổi, bệnh thần kinh, hen (suyễn), không bị đau tim, đau dạ dày nặng, không có thai nghén.

## II. — NGUYÊN TẮC TUYỂN SINH

Tất cả anh chị em y tá, dược tá, nữ hộ sinh được các cơ quan đơn vị cử đi học đều phải theo những nguyên tắc chung dưới đây :

1) Phải sát hạch văn hóa theo chương trình lớp 5 phổ thông, nếu ai thi đỗ thì ở lại học văn hóa lớp 6, 7 rồi học chuyên môn. Những anh chị em có trình độ văn hóa lớp 7 thì thi lớp 7, nếu đỗ thì học chuyên môn ngay với anh chị em khóa 4, nếu trượt thì thi lại với lớp 5. (Trong số anh em thi đỗ lớp 7 nếu ít thì học ngay chuyên môn với khóa 4, nếu thi đỗ nhiều, khả năng của khóa 4 không nhận được hết thì Bộ sẽ chọn một số y tá lâu năm hơn, đỗ điểm cao hơn cho học với khóa 4 trước, còn một số học chuyên môn trong thời gian chờ đợi thi trở về cơ quan cũ công tác).

Tất cả anh chị em thi văn hóa lớp 5 bị trượt thi trở về cơ quan cũ tiếp tục công tác.

Các môn thi :

— Lớp 5: Toán, Văn, Vạn vật (cơ thể học).

— Lớp 7: Toán, Văn, Vạn vật và Lý, Hóa.

2) Những anh chị em đủ tiêu chuẩn được cử đi học đều phải có đầy đủ những giấy tờ cần thiết sau đây :

-- Đơn xin học và cam đoan khi ra trường phải chịu sự phân công của Bộ ở bất kỳ nơi nào theo yêu cầu công tác.

— Tóm tắt lý lịch (2 bản) có xác nhận của cơ quan.

— Giấy sao văn bằng y tá, dược tá, nữ hộ sinh

— Giấy chứng nhận học lực văn hóa

— Giấy chứng nhận sức khỏe.

Tất cả các giấy tờ trên đều phải do Ủy ban Hành chính tỉnh hay Trưởng, Phó Ty Y tế trở lên ký và phải chịu trách nhiệm. Nếu làm không đúng thủ tục và nguyên tắc trên thì Bộ coi như không hợp lệ và không triệu tập về thi đề học.

3) Tất cả anh chị em được cử đi học đều phải làm theo nguyên tắc tập thể cơ quan và công đoàn bình nghị cử, rồi báo cáo lên cấp trên xét duyệt và quyết định. Cụ thể là:

Những y tá, dược tá, nữ hộ sinh làm việc ở cơ quan chung quanh khu, tỉnh và những công, nông trường, xí nghiệp thuộc tỉnh và khu tự trị quản lý thì do Ủy ban Hành chính tỉnh và Ty Y tế xét duyệt và đề nghị lên khu Tự trị. Ủy ban Hành chính khu cùng Khu Y tế xét duyệt lại và quyết định rồi thành lập danh sách gửi về Bộ.

Những y tá, dược tá, nữ hộ sinh làm việc ở các bệnh viện, bệnh xá, công, nông trường, xí nghiệp thuộc các cơ quan trung ương thì các cơ quan, đơn vị phối hợp với Ty Y tế địa phương xét rồi báo cáo về Bộ sở quan duyệt và quyết định.

— Nhưng anh chị em y tá, dược tá, nữ hộ sinh công tác ở các Ty Y tế trực thuộc thì Ủy ban Hành chính tỉnh và Ty Y tế xét duyệt rồi báo cáo về Bộ quyết định. Đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc, và kế cận Bộ Y tế thì do Ban Giám đốc xét duyệt rồi báo cáo về Bộ quyết định.

Những anh chị em y tá, dược tá, nữ hộ sinh công tác thuộc hệ thống tổ chức của Khu Y tế trung ương thì phòng y tế ở các Quận phối hợp với các cơ quan, đơn vị và Bộ sở quan xét duyệt rồi báo cáo về Khu Y tế trung ương quyết định.

4) Bộ Y tế không nhận những hồ sơ của cá nhân và đơn vị gửi thẳng về Bộ mà không qua

Khu, Sở và các Bộ sở quan: nếu cá nhân hoặc đơn vị nào làm không đúng theo nguyên tắc trên, các đơn và hồ sơ gửi về Bộ coi như không hợp lệ và Bộ Y tế không duyệt.

5) Trong thời gian học tập nếu phát hiện không đủ tiêu chuẩn hoặc vì điều kiện gì không theo học được, Bộ Y tế sẽ trả lại cơ quan cũ.

6) Thời hạn nộp danh sách và hồ sơ cán bộ được cử đi học về Bộ Y tế hết ngày 5-7-1958. Riêng đối với khu tự trị Thái Mèo, Khu 4 vì ở xa và rộng nên Bộ cho ra hạn cuối cùng là ngày 15-7-1958. Nếu quá hạn trên, nơi nào không gửi danh sách và hồ sơ cán bộ được cử đi học về Bộ Y tế thì coi như nơi đó không có cán bộ cử đi học.

### III. — CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP

Tất cả anh chị em được cử đi học đều hưởng phụ cấp theo chế độ hiện hành.

Hiện nay chưa có chủ trương gì mới về thay đổi phụ cấp cho cán bộ được cử đi học ở các trường chuyên nghiệp trung cấp. Sau này nếu có chủ trương thay đổi chế độ phụ cấp Bộ sẽ báo sau.

Dựa trên tinh thần, nội dung thông tư này, đề nghị các Ủy ban Hành chính các khu và Khu Y tế, Ủy ban Hành chính các tỉnh và Ty Y tế và các cơ quan, đoàn thể trung ương nghiên cứu kỹ tiêu chuẩn và nguyên tắc tuyển sinh rồi phổ biến kỹ tinh thần, nội dung thông tư này để anh chị em trong cơ quan nắm vững rồi tổ chức cho bình nghị để lựa chọn cán bộ đi học.

Mong các cơ quan, các Ủy ban Hành chính Khu và Khu Y tế, Ủy ban Hành chính tỉnh và Ty Y tế phối hợp chặt chẽ với công đoàn lãnh đạo bình bầu chặt chẽ để đảm bảo tiêu chuẩn của Bộ với tinh thần khẩn trương để đảm bảo chính sách cán bộ và thời gian theo kế hoạch đã quy định được tốt.

Hà nội, ngày 29 tháng 5 năm 1958

Bộ trưởng Bộ Y tế

Bác sĩ HOÀNG TÍCH TRÝ